

# Hyundai Thành Công xuất khẩu xe sang thị trường Thái Lan

11:12 01/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTMV) đã chính thức xuất khẩu lô xe Hyundai Palisade sang Thái Lan. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong hành trình hợp tác hơn 15 năm giữa Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Hyundai Motor, khẳng định vị thế của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên thị trường quốc tế.**

Ngày 29/10/2024, Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTMV) – Liên doanh sản xuất giữa TC Group (Tập đoàn Thành Công) và Hyundai Motor đã tổ chức lễ xuất khẩu xe ô tô Hyundai Palisade sang thị trường Thái Lan. Sự kiện được tổ chức tại Nhà máy Hyundai Thành Công số 1, thuộc Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình.



*Các đại biểu thực hiện nghi thức của lễ xuất khẩu xe Hyundai Palisade sang Thái Lan*

Đây là lô xe thứ 4 xuất khẩu trong tháng 10, nâng tổng số xe Hyundai Palisade xuất khẩu sang

Thái Lan lên 110 chiếc. Hoạt động này nằm trong kế hoạch dự kiến xuất khẩu hơn 4.000 xe Hyundai của HTMV sang các nước trong khu vực giai đoạn 2024 - 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Sự kiện xuất khẩu mẫu xe Palisade có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam, mà còn với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Việc xuất khẩu xe du lịch sang thị trường Thái Lan có thể coi là câu chuyện lợi ngược dòng, vì hầu hết xe du lịch nhập khẩu vào thị trường Việt Nam là từ Thái Lan - một quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển hàng đầu Đông Nam Á. Vì vậy, việc thị trường Thái Lan chấp nhận xe du lịch sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam là một việc có ý nghĩa, khẳng định cho chất lượng sản phẩm của Hyundai Thành Công, và cũng góp phần xây dựng thương hiệu cho xe du lịch sản xuất lắp ráp từ Việt Nam tới người tiêu dùng trong khu vực”.

Hyundai Palisade là mẫu SUV cao cấp nhất của Hyundai, được sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ tháng 9/2023. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt và đẳng cấp, Hyundai Palisade đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam. Với tỷ lệ RVC trên 40%, Hyundai Palisade không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe mà còn đủ điều kiện hưởng các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), tạo lợi thế cạnh tranh lớn khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế.



### *Mẫu xe Hyundai Palisade được xuất khẩu sang Thái Lan*

Sự kiện xuất khẩu lần này đánh dấu hơn 15 năm hợp tác chiến lược giữa TC Group và Hyundai Motor trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các dòng xe thương hiệu Hyundai tại Việt Nam. Sau hơn 15 năm hợp tác, TC Group đã thành công đưa thương hiệu ô tô Hyundai cả xe du lịch chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, trở thành thương hiệu được yêu thích hàng đầu trong lòng người tiêu dùng.





*Sự kiện xuất khẩu lần này đánh dấu hơn 15 năm hợp tác chiến lược giữa TC Group và Hyundai Motor*

Ông Nguyễn Minh Sơn, Tổng Giám đốc HTMV chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi sản phẩm của mình được yêu thích không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm chất lượng cao nhất cho khách hàng và góp phần phát triển bền vững cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.”

Ngoài Hyundai Palisade, HTMV còn đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu các dòng xe khác trong phân khúc B, B-SUV, D-SUV, D-MPV sang các thị trường khác như Myanmar, Philippines, Indonesia và các quốc gia khác tại Đông Nam Á. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng toàn cầu của sản phẩm ô tô thương hiệu Hyundai được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên bản đồ khu vực.

**Minh Đức**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/hyundai-thanh-cong-xuat-khau-xe-sang-thai-lan>